

Mẫu Nghi thức Xám hồi C

Lời Nguyện Giáo Dân mẫu

Chúa Nhật 30 mùa Thường niên

Ngày 24-25 Tháng 10, 2015

Mẫu Nghi thức Xám Hồi C

Lạy Chúa Giê-su, Chúa yêu thương chúng con bằng mọi nhẫn nại và quan tâm, chứ không hề bằng bạo lực. *Xin Chúa thương xót chúng con.*

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa đồng hành với những người bị đối xử bằng bạo lực trong gia đình và cộng đồng của chúng con. *Xin Chúa Ki-tô thương xót chúng con.*

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đồng hành với những người bị áp bức và đau khổ. *Xin Chúa thương xót chúng con.*

Lời Nguyện Giáo Dân mẫu

Xin cho những người bị kiềm chế bằng đe dọa hay sợ hãi do người phối ngẫu hay người thân, để họ được thoát khỏi đánh đập và chửi rủa đối với họ và con cái họ nữa. *Chúng ta cầu xin Chúa.*

Xin cho các nạn nhân và con cái họ, cho những người bạo hành thấy trách nhiệm, mang lại mối liên hệ tốt đẹp, và xin an ủi các nạn nhân. *Chúng ta cầu xin Chúa.*

Xin cho những người đang bị bạo hành về thể xác, tinh thần, hay về kinh tế để họ thoát khỏi áp chế và được sống bình an trong ân huệ Chúa. *Chúng ta cầu xin Chúa.*

Xin mở tai, miệng, và lòng chúng con để chúng con biết cảm thông với những người đang bị đối xử bằng bạo lực, để họ bớt cô đơn và biết chúng con quan tâm đến họ. *Chúng ta cầu xin Chúa.*

Xin bảo vệ những trẻ thơ vô tội khi chúng phải chịu đau khổ và chứng kiến bạo lực do bàn tay của những người chúng yêu thương. Xin cho chúng một cuộc sống an toàn để mau qua khỏi những khó khăn. ***Chúng ta cầu xin Chúa.***

Xin đánh động những người bạo hành để họ quay về với Chúa, biết tôn trọng sự sống và nhân phẩm của những người thân yêu, và được ơn tha thứ của Chúa. ***Chúng ta cầu xin Chúa.***

Xin nâng đỡ các nạn nhân bạo lực và giúp họ sớm có cuộc sống mới an bình và hạnh phúc. ***Chúng ta cầu xin Chúa.***

Xin nâng đỡ những người già yếu đang bị lạm dụng hay đối xử tệ. Xin giúp họ thoát khỏi những hoàn cảnh khó khăn và những đối xử khắc nghiệt để được chăm sóc và yêu mến trong những ngày cuối đời. ***Chúng ta cầu xin Chúa.***

Xin hướng dẫn các nhà tư pháp và lập pháp để chúng con có được một nền công lý phù hợp với nguyện vọng của mọi người. ***Chúng ta cầu xin Chúa.***